

TỰ GIÁC VÀ QUÂN TỬ -ĐỨC TÍNH CĂN CỐ CỦA NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG TỰ GIÁC theo tôi đó là cốt lõi của vấn đề. Anh em chúng ta làm HTr là hoàn toàn tự nguyện,tự dẫn thân,tự nhận lãnh trách nhiệm không ai bắt buộc cả và cũng không ai có quyền ngăn cản cả. bởi vì chúng ta hiểu được ý nghĩa cao cả của việc mình làm là xây dựng tổ chức,giáo dục đàn em, góp phần xây dựng xã hội và xiển dương chánh pháp. Một hạnh nguyện hoàn toàn vô úy và vô vụ lợi. Tuy nhiên chúng ta làm việc có tổ chức, có nội quy và trên hết phải có trách nhiệm... Nói như thế là không phải luôn luôn nêu cao khẩu hiệu phục vụ-ĐỘC QUYỀN cống hiến mà quên đi lợi lạc thiết thực,quên đi hậu quả công việc mình đang làm.vì thế là một HTr chúng ta luôn tự giác đi đầu gánh vác trách nhiệm không nề hà hy sinh những điều nhỏ nhặt riêng tư mà đôi khi cũng phải sẵn sàng TỰ GIÁC rút lui khi thấy rằng mình không còn khả năng sức lực và trí tuệ đảm trách một công việc nào đó nữa. rút lui không phải đầu hàng tháo chạy mà rút lui ở đây là tạo thuận duyên cho đàn em vươn lên, vui vẻ ,hoan hỷ, cố vấn, tham mưu hầu cho công tác phật sự trôi chảy,tròn đầy lý tưởng chung cho tất cả chúng ta. TỰ GIÁC cao đó là lòng tự trọng cao.đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có mình -mình thôi và duy nhất chỉ có mình thôi ngoài ra không ai làm nổi cả. hãy nhìn xem con sóng xô bờ, lớp trước lớp sau mãi vươn lên như một định luật có sẵn từ ngàn xưa . QUÂN TỬ- một điều không thể thiếu trong mỗi trái tim Lam-người ta ví đạo phật như một chiếc thuyền không trôi theo dòng nước,mà lừng lững trôi ngược dòng đời để gạn đục khơi trong-để rồi ngày càng vươn lên thơm khiết như một đóa sen vốn sinh ra dưới vũng bùn lầy hôi thối Người HTr chân chính dĩ nhiên không rời xa con đường đi ấy vì thế cái tư cách quân tử luôn luôn hiển hiện trong ta.quân tử là nói đi đôi với làm, nói được thì làm phải được,không nhún nhường sợ sệt,không tham lam và đổ ky, không tìm cách tránh né những khó khăn,không tăng trên mà tìm cách đè dưới,luôn khiêm nhường nhìn nhận những hy sinh của đồng sự của đàn em. Trong mỗi chính kiến đưa ra phải độc lập thể hiện cái tư duy đầu đầu cống hiến dẫn thân hết mình- không a dua theo số đông khi mà ta chưa nhận chân được sự việc...để rồi phớt lờ những ý kiến đáng quan tâm,,, Nhìn lại quá khứ hơn 70 năm qua chúng ta cảm thấy tự hào các bậc tiền nhân đi trước,tổ chức GDPTVN tồn tại và phát triển hôm nay là do tính Tự Giác vô cùng cao và tinh thần Quân Tử không bao giờ mềm yếu của các thế hệ đàn anh đã gieo trồng vườn Lam thơm ngát đến hôm nay chúng ta thế hệ kế thừa sẽ không bao giờ phụ lòng những người đi trước đã giao phó-ôi hạnh phúc tự hào và cũng nặng nề lắm thay...

YLAM (viết từ trái tim)

